



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมมหาชน)
ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

ในนามสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินถือเป็นภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติใหม่ล่าสุด ด้วยมตินี้ทำให้เราต้องตัดสินใจว่าอย่างไรก็ตามสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินต้องเข้าร่วมและสนับสนุนกับข้อเสนอภมตินี้ เนื่องด้วยพื้นที่ปฏิบัติงานของธนาคารที่ดินสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ๑๒ โครงการทั้ง ๕ ภาค มีลักษณะการจัดการที่ดินต้องใช้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ใช้ BCG และ SDG เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของสถาบัน เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรคนไร้ที่ดินและปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพ ปัญหาเรื่องสุขภาวะในชุมชนซึ่งมีความจำเป็นที่ผ่านมา สถาบันถือเป็นน้องใหม่ในการจัดการปัญหาที่ดินเชิงโครงสร้าง เพราะจะมีหน่วยงานหลายส่วนเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งหลายงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้มิติต่างๆเหล่านี้เป็นหลังพิงให้กับชุมชน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพิ่งตั้งต้น เพิ่งรวมตัว เครื่องมือกลไกหรือนวัตกรรมต่างๆต้องอาศัยหลายหน่วยงานมาบูรณาการ หน่วยงานมีลักษณะเป็น Minimal ที่มีจำนวนคนทำงานน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงจำเป็นต้องอาศัยกลไกเหล่านี้ในการสนับสนุนพื้นที่ นั่นคือหลักที่เราต้องสนับสนุนมตินี้ทั้งตัวกรอบความคิดและหลักการ อีกเรื่องหนึ่งขอเพิ่มเติมหลายคำที่ต้องปรับคำให้ถูกต้องและสวยงาม เช่น คำบางคำที่เป็นประโยคเดียวกันในร่างนี้ เช่น คำว่าอภิบาลจะไปขยายนิพจน์หนึ่งให้มันไปต่อกันและอีกหลายคำที่เห็นบนร่างมตินี้ต้องมีการทวนกัน เช่น คำว่าธรรมนูญสุขภาพ เราจะใช้เรียกชื่ออย่างนี้หรือเราจะใช้ชื่อเต็มว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” หรือคำว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในบางข้อที่ใส่ไว้เหมือนเรียกชื่อเล่น ถ้าใส่ชื่อเต็มน่าจะดีเพราะว่าร่างนี้จะต้องถูกนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีด้วย หรือบางคำที่ควรจะเป็นคำเดียวกัน สร้าง สร้างอะไร สร้างกลไก สร้างการมีส่วนร่วม ขอรบกวนขยายให้สวยงาม ขอขอบคุณค่ะ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมมหาชน)

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔